

Vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất trong nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Việt Thanh¹, Phan Thị Minh Hiền²

¹ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Email: vietthanhb@gmail.com

² Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.

· Nhận ngày 13 tháng 03 năm 2019. Chấp nhận đăng ngày 4 tháng 4 năm 2019.

Tóm tắt: Ở Việt Nam, Hội Nông dân giữ vai trò quan trọng, làm cầu nối liên kết giữa nông dân với nông dân, nông dân với doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy việc ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất trong nông nghiệp, giúp nông dân làm giàu. Trong những năm gần đây, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã có đóng góp tích cực trong việc vận động nông dân tham gia các hình thức liên kết sản xuất trong nông nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực, làm thay đổi toàn diện kinh tế nông thôn của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bà con nông dân ở tỉnh Đồng Tháp.

Từ khóa: Hội Nông dân, hợp tác kinh tế, Đồng Tháp, nông nghiệp.

Phân loại ngành: Kinh tế học

Abstract: In Vietnam, farmers' associations play an important role, connecting farmers with one another and enterprises, in order to promote the application of science and technology, developing agricultural production, and helping farmers get rich. In recent years, the Dong Thap provincial Farmers' Association has actively contributed to mobilising farmers to participate in forms of linkage in agriculture, bringing practical benefits, creating comprehensive changes to the provincial rural economy, and improving the material and spiritual life of the local farmers.

Keywords: Farmers' association, economic cooperation, Dong Thap, agriculture.

Subject classification: Economics

1. Mở đầu

Đồng Tháp là một tỉnh nông nghiệp trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động nông dân đổi mới hình thức tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác - liên kết - thị trường, tham gia vào các

tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), gắn liền kết sản xuất với tiêu thụ nông sản, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất an toàn, hiện đại nhằm giảm giá thành, tăng chất lượng nông sản, từng bước đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường trong nước và quốc tế.

Hình thức liên kết sản xuất trong nông nghiệp là chủ trương, chính sách hợp lòng dân nên sớm đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc thực hiện các hình thức liên kết sản xuất trong nông nghiệp là một nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, sự phối hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đối với tỉnh Đồng Tháp, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân tỉnh trong vận động nông dân tham gia các hình thức liên kết sản xuất trong nông nghiệp là một giải pháp quan trọng. Bài viết phân tích thực trạng và giải pháp công tác vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất trong nông nghiệp.

2. Thực trạng công tác vận động nông dân tham gia các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp

2.1. Những kết quả đạt được

Trong thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 140-KH/HNĐT ngày 16/5/2016 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên nông dân phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020 đến các cấp Hội để tổ chức thực hiện. Hội đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình liên kết sản xuất, tổ

ngành nghề có hiệu quả để nông dân tham gia phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đồng thời, Hội đã tích cực tham gia phát triển mô hình "Hội quán" của nông dân trên địa bàn tỉnh, hiện nay có trên 60 hội quán nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tự nguyện, tự chủ, tự quản của hội viên, nông dân.

Công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn như Hội đã tổ chức được 130 cuộc hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể cho 6.671 lượt cán bộ; phối hợp lựa chọn một số tổ hợp tác, HTX trên một số lĩnh vực ngành hàng chủ lực theo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thể mạnh của địa phương để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng thành mô hình điển hình về kinh tế tập thể.

Hội Nông dân các huyện đã tích cực vận động nông dân tham gia vào các tổ liên kết, tổ hợp tác, HTX đạt nhiều thành tựu. Ví dụ: Huyện Thanh Bình, thông qua việc thực hiện Kế hoạch số 16-KH/HNĐT ngày 21/10/2013 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Hướng dẫn số 18-HD/HNĐT ngày 22/12/2016 của Hội Nông dân tỉnh về sắp xếp, củng cố hoạt động chi, tổ hội gắn với các tổ nghề nghiệp của Hội Nông dân tỉnh, Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban Nhân dân huyện về thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo cơ sở thực hiện, phối hợp các ngành xây dựng nhiều mô hình liên kết sản xuất theo hướng cùng cố sản xuất các sản phẩm chủ lực, cải tạo vườn tạp và thùy sản nội đồng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ.

Năm 2015, Hội Nông dân huyện thực hiện thí điểm tổ “Liên kết sản xuất - tiêu thụ bắp ngọt” thuộc chi Hội Nông dân ấp Tân An, xã Tân Huệ với 28 thành viên, diện tích 16,6 ha. Đến năm 2017, thực hiện chủ trương xây dựng đa dạng các loại hình liên kết, tiêu thụ nông sản tại các cơ sở Hội còn lại, trên cơ sở thể mạnh từng địa bàn để giới thiệu nhà đầu tư, gương điển hình trong sản xuất kinh doanh và tổ chức các buổi gặp gỡ nhà đầu tư cho cơ sở (như Công ty Hưng Thịnh Phát, Công ty Lộc Trời, Công ty Antexco, Công ty cổ phần Nông nghiệp sinh thái Ecofarm...). Bên cạnh đó, các tổ liên kết trồng và tiêu thụ đậu nành; tổ liên kết trồng và tiêu thụ lúa VD20 theo chuẩn GlobalGAP; tổ liên kết trồng và tiêu thụ lúa sạch; tổ liên kết trồng lúa giống nông hộ; tổ liên kết trồng xoài Hòa Lộc; tổ liên kết trồng rau an toàn sử dụng chế phẩm sinh học; tổ liên kết trồng hoa thiên lý; tổ liên kết trồng dinh lăng được liệu... đã liên kết nhiều công ty trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng giống, giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận cho nông dân [7].

Ở huyện Tam Nông, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã phối hợp vận động thành lập mới 4 HTX, củng cố 14 HTX, nâng tổng số hợp tác xã toàn huyện được 32 HTX nông nghiệp (hoạt động theo Luật HTX năm 2012), đã có 5.426/8.143 hộ, cá nhân tham gia góp vốn làm thành viên của HTX, chiếm 67% số hộ sản xuất trong vùng HTX quản lý. Hiện nay, huyện có 55 tổ hợp tác sản xuất được Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chứng thực cho hoạt động. Qua đó, hàng năm các cấp Hội Nông dân đã phối hợp với HTX, tổ hợp tác vận động xã viên thực hiện cánh đồng lớn và liên kết với doanh

nh nghiệp thu mua lúa của nông dân. Ngoài ra, một số doanh nghiệp thông qua thương lái ký hợp đồng thu mua lúa trực tiếp với nông dân khoảng 70% diện tích ruộng giống. Các HTX tích cực phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tổ chức hoạt động dịch vụ cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi. Thành lập 27 tổ hợp tác nhân giống, 12 tổ hợp tác dịch vụ làm đất, 1 tổ dịch vụ cấy lúa, 42 tổ dịch vụ phun xịt, 6 tổ thu hoạch lúa. Ngoài ra, Hội Nông dân còn phối hợp với các ngành hướng dẫn, hỗ trợ tổ hợp tác, HTX xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm mang tính đặc trưng của địa phương (như khô cá lóc Tràm Chim, khô cá lóc xã Phú Thọ, kiệu và sản phẩm dưa kiệu Phú Hiệp, sữa hạt Sen và gạo Tím than Phú Cường, mật ong Hút Dèo xã Tân Công Sính) [5].

Bên cạnh đó, huyện Lai Vung thực hiện Kế hoạch số 16-KH/HNĐT ngày 21/10/2013 của Hội Nông dân tỉnh, đến nay Hội Nông dân các xã trong huyện đã thành lập trên 28 tổ liên kết trồng cây ăn trái hoạt động có hiệu quả (như xã Phong Hòa: 5 tổ; xã Vĩnh Thới: 6 tổ; xã Định Hòa: 2 tổ; xã Tân Hòa: 3 tổ trồng hoa, màu; xã Hòa Long: 2 tổ trồng lúa; Long Thắng: 2 tổ; Tân Dương: 2 tổ; Hòa Thành: 2 tổ; Long Hậu: 4 tổ). Ở xã Phong Hòa, Hội chọn mỗi loại cây trồng, tuyên truyền vận động một số hộ nông dân tiến bộ, liên kết lại thành một tổ để sinh hoạt hàng tháng, từ đó các tổ hợp tác dần dần được thành lập, lúc đầu tổ cây có múi: 11 thành viên (diện tích 7,5 ha), tổ Mận bao lười: 10 thành viên (diện tích 6 ha), tổ trồng Nhãn Idor: 16 thành viên (diện tích 10 ha), tổ Thanh Long ruột đỏ: 32 thành viên (diện tích 20 ha), tổ Lúa chất lượng cao: 12 thành viên (diện tích 13,2 ha) [6].

Công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân của Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp tham gia vào các HTX, tổ hợp tác và tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể đạt được nhiều thành tựu (như hội viên nông dân tham gia góp vốn vào các HTX ngày càng nhiều, ý thức về làm ăn tập thể ngày càng được nâng cao, đời sống vật chất của hội viên, nông dân ngày càng được cải thiện, có nhiều hội viên nông dân vươn lên khá, giàu và giúp đỡ cho những hội viên nông dân khác chí thú làm ăn, vươn lên thoát nghèo...) góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã thực hiện được nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ nông dân, hướng dẫn nông dân hình thành các mô hình kinh tế hợp tác, góp phần thực hiện tốt Kế hoạch số 16-KH/HNĐT ngày 21/10/2013 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về phát triển hội viên, sắp xếp tổ chức các chi, tổ Hội gắn với mô hình hoạt động kinh tế của hội viên, nông dân và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hội có điều kiện đổi mới phương thức tập hợp hội viên, nông dân tuyên truyền những chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thông qua việc liên kết của nông dân thành lập các tổ hợp tác, HTX đã đảm bảo quyền lợi của nông dân. Từ đó, làm cơ sở để liên kết sản xuất ở mức độ cao hơn, có lợi cho nông dân hơn qua liên kết thành lập Liên hiệp HTX, liên kết với các doanh nghiệp. Thông qua phương thức liên kết sản xuất này, vị thế của người nông dân trong đàm phán mua bán trên thị trường đầu vào và đầu ra được thay đổi căn bản, là tiền đề để phân phối lại giá trị gia tăng của chuỗi sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, xây dựng

mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, về bản chất là xây dựng kênh tiêu thụ mới trong chuỗi giá trị, thông qua loại bỏ khâu trung gian giữa người sản xuất và doanh nghiệp, chuyển lợi nhuận cho người nông dân.

Nhìn chung, các tổ hợp tác và HTX được xây dựng đã tổ chức được các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho thành viên trong khâu liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đem lại hiệu quả bước đầu, đã định hướng và dẫn dắt nông dân sản xuất theo quy trình GAP để tạo ra nông sản có chất lượng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng đến liên kết tiêu thụ trên thị trường ổn định, bền vững, là những điểm sáng trong thực tiễn phát triển sản xuất. Qua đó, khẳng định đây là hướng đi đúng, từ đó nông dân tin tưởng vào sự định hướng dẫn dắt của các cấp Hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động nông dân đạt hiệu quả.

2.2. Một số hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế trong công tác vận động nông dân tham gia liên kết, như: quy mô HTX nhỏ, đa số các dịch vụ của các HTX chủ yếu là bơm, tưới nên lợi nhuận mang lại không cao, cán bộ quản lý HTX trình độ năng lực, quản lý điều hành còn yếu; chi phí quản lý cao, sự liên kết giữa các thành viên còn lỏng lẻo, từ đó một số hội viên, nông dân chưa tích cực tham gia vào HTX.

Tỉ lệ diện tích tham gia liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn sạch gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm còn thấp. Hiện nay các tổ hợp tác và HTX còn lúng túng trong khâu quản

lý, điều hành và thực hiện các dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho thành viên của mình.

Việc sản xuất manh mún, rải rác đan xen lẫn nhau, không tập trung, rất khó khăn cho việc đưa công nghệ tiên tiến vào canh tác sản xuất để làm giảm giá thành, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, nhất là giám sát chất lượng đầu ra. Ý thức của nông dân còn mang tính tập quán, bảo thủ, chỉ biết lợi ích trước mắt, không quan tâm lợi ích lâu dài, dẫn đến vi phạm hợp đồng, mất lòng tin với các công ty bao tiêu sản phẩm...

Ngoài ra, công tác vận động còn dàn trải, có những nội dung chồng chéo, nhiều hoạt động còn nặng về bề nổi, chưa chú trọng chiều sâu, chưa phát huy được khả năng, chưa nắm được mục đích, ý nghĩa của công tác vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất trong nông nghiệp. Mặt khác, do thiếu kỹ năng, thiếu kinh nghiệm dẫn đến thông tin còn hạn chế. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đoàn viên, hội viên và nông dân về ý nghĩa, mục đích của công tác vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất trong nông nghiệp chưa đầy đủ, còn mang nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự đầu tư, sự vào cuộc của Nhà nước và cấp trên. Việc động viên, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Hội Nông dân tỉnh, thành viên và nông dân có nhiều thành tích trong công tác vận động nông dân tham gia các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp chưa thật sự kịp thời.

3. Giải pháp đẩy mạnh vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất trong nông nghiệp

Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền, nhất là ở

cơ sở để kịp thời chỉ đạo hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động nông dân. Sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương là nhân tố quyết định đối với việc xây dựng và phát triển kinh tế tập thể. Nơi nào cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, quản lý sâu sát, đồng thời được các ban, ngành, đoàn thể tích cực vận động và nông dân đồng tình hưởng ứng thì nơi đó mô hình kinh tế tập thể được củng cố và phát triển mạnh. Cấp ủy các cấp cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo chính quyền, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về chuyển đổi sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang kinh tế nông nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với phương châm "tự lực - chăm chỉ - hợp tác"; tăng cường sự kết nối với các nhà khoa học, nhà chuyên môn về lĩnh vực nông nghiệp, tham gia trao đổi với nông dân về những kỹ thuật sản xuất mới, phương pháp giảm giá thành, tăng năng suất, chất lượng; liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Thứ hai, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất trong nông nghiệp. Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cần ý thức rõ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, công tác vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất trong nông

nghiệp, với phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, bền bỉ, tế nhị, vững chắc”. Công tác tuyên truyền, vận động phải kết hợp nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn chặt tuyên truyền với vận động, lấy kết quả vận động để tuyên truyền. Đặc biệt, phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo (như chức sắc, chức việc, già làng, cán bộ nghị hưu) phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Đồng thời, phải khơi dậy các tiềm năng, sức mạnh nội lực từ gia đình, dòng họ, địa bàn khu dân cư, phát huy vai trò của những hộ gia đình có tinh thần tự lực, chăm chỉ, HTX kinh doanh giỏi trở thành đầu tàu lôi kéo và động lực thúc đẩy người dân ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công tác tuyên truyền, vận động cần có chiều sâu, thường xuyên thay đổi hình thức, phương pháp để thu hút hội viên, nông dân; phải làm cho hội viên, nông dân thông hiểu được lợi ích lâu dài của việc tham gia liên kết sản xuất trong nông nghiệp (như HTX, tổ hợp tác). HTX chỉ phát triển vững chắc khi người dân nhận thức được lợi ích khi tham gia vào đây và tự nguyện tham gia bằng cách trực tiếp góp vốn, góp sức xây dựng HTX.

Các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật về HTX và Luật HTX năm 2012 để hội viên, nông dân hiểu rõ hơn và tích cực tham gia. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng

“người thật”, “việc thật” trong nông dân. Ngoài ra, các cấp Hội cần phối hợp tổ chức các cuộc tọa đàm tại các HTX, hội quán... với sự tham gia của các ngành chuyên môn và các nhà khoa học để cùng nông dân tháo gỡ những khó khăn trong quá trình sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Các hội đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Hội Nông dân cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với hội quán trong công tác tuyên truyền vận động nông dân về liên kết trong sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Thứ ba, phát huy vai trò của các cấp Hội nông dân trong xây dựng và làm nông cốt thực hiện các mô hình sinh hoạt để tập hợp nông dân có cùng ngành nghề, khi có đủ điều kiện thì hướng dẫn hình thành các mô hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp từ thấp đến cao. Hội Nông dân tỉnh cần tăng cường sắp xếp tổ chức các chi, tổ hội nghề nghiệp để thuận lợi hơn trong tổ chức sinh hoạt và liên kết với các nhà khoa học, doanh nghiệp hướng dẫn, hỗ trợ cho nông dân.

Hội Nông dân cần phát huy vai trò của các tổ liên kết, tổ hợp tác và hội quán trong vận động nông dân tự nguyện liên kết sản xuất để trở thành nền tảng phát triển các HTX mới, mở ra hướng đi mới, phù hợp với thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Các thành viên của Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp nhận thức rõ, công tác vận động nông dân tham gia các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp là chủ trương của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Chính vì vậy, người đứng đầu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp

phải nhận thức nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tuyên truyền, vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất trong nông nghiệp. Thành viên Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cần thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện phương châm “nói phải đi đôi với làm, tránh nói một đằng, làm một nẻo”, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong công tác vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất trong nông nghiệp.

Việc nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp cho thành viên Hội Nông dân tỉnh là yêu cầu cấp thiết. Hội Nông dân tỉnh cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ bảo đảm về chất lượng, có trình độ chính trị, chuyên môn cao. Theo đó, đào tạo một cách bài bản, đúng chuyên môn, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp.

Hội quán cần duy trì hoạt động thường xuyên, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên để tạo ra không khí thân thiện, cởi mở trong trao đổi, bàn bạc; tăng cường liên kết với các nhà khoa học, doanh nghiệp, chuyên gia, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi để tư vấn, hỗ trợ cho bà con nông dân về kỹ thuật, thị trường tiêu thụ, dần dần hình thành tư duy mới, nhận thức mới, kiến thức mới cho nông dân.

Thứ tư, Hội Nông dân thường xuyên tổ chức cho nông dân, thành viên HTX đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả. Hội Nông dân cần xây dựng mô hình điểm và tổ chức cho thành viên HTX trao đổi, học tập kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả; tiếp tục tạo điều kiện cho các Ban Chủ nhiệm HTX, hội quán được đi tham quan thực tế, học tập

kinh nghiệm, xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất và giao lưu sinh hoạt với các hội quán, HTX trong và ngoài tỉnh; kịp thời biểu dương khen thưởng các mô hình HTX, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả cao, có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Định kỳ sơ, tổng kết đánh giá hoạt động của các loại hình kinh tế hợp tác để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo triển khai hoạt động thời gian tiếp theo.

Thứ năm, đối với các tổ hợp tác và HTX đã hình thành và đang hoạt động có hiệu quả, cần phải được hỗ trợ về kiến thức và kinh nghiệm quản lý để nâng cao năng lực, trách nhiệm phục vụ cho thành viên. Các cấp Hội cần tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ nguồn lực, đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ để phục vụ sản xuất của các tổ hợp tác, HTX. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động HTX; tổ chức dạy nghề, tập huấn, hướng dẫn các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, mức sống cho người dân nông thôn. Ngoài ra, phải có nhiều chính sách ưu đãi về lãi suất và thủ tục đơn giản của ngân hàng nông nghiệp đối với tổ hợp tác, HTX trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp để tiếp tục hoạt động và hoạt động hiệu quả hơn, thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ hợp tác, HTX.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phải chỉ ra được những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của nó. Từ đó, kiến nghị biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế với lãnh đạo tỉnh, nội dung kiến nghị phải cụ thể, thiết thực, phù hợp và có tính khả thi khi thực hiện. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp tuyên truyền, vận động, tổ chức cho nông dân

tham gia liên kết sản xuất trong nông nghiệp để rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng cá nhân và tập thể có cách làm hay, sáng tạo và nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất trong nông nghiệp trên cả nước.

4. Kết luận

Để nâng cao hiệu quả công tác vận động hội viên, nông dân tham gia liên kết sản xuất trong nông nghiệp, thực hiện thành công Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của nông dân và tiếp tục thay đổi phương thức vận động để nông dân tự giác tham gia vào các mô hình liên kết, hợp tác, mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp có lợi ích thiết thực và nâng cao thu nhập cho nông dân. Có như vậy, mới tập hợp được đông đảo nông dân vào mái nhà chung để cùng sản xuất chung và có thu nhập chung.

Tài liệu tham khảo

[1] Ban Dân vận Tỉnh ủy (2018), Báo cáo số 350-BC/BDVTU ngày 10/8/2018, báo cáo tình hình hoạt động mô hình "Hội quán" 6 tháng đầu năm và cập nhật đến ngày 01/10/2018.

[2] Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (2013), Kế hoạch số 16-KH/HNDT ngày 21/10/2013 về việc sắp xếp tổ chức, xây dựng mô hình chi, tổ

Hội nghề nghiệp gắn với các mô hình hoạt động kinh tế - xã hội của hội viên nông dân.

- [3] Ban Thường vụ Hội Nông dân Tỉnh (2016), Kế hoạch số 140-KH/HNDT ngày 16/5/2016 về tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên nông dân phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2016-2020.
- [4] BCH Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII (2013), Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX.
- [5] BCH Hội Nông dân huyện Tam Nông (2018), Báo cáo tham luận "Công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn".
- [6] BCH Hội Nông dân huyện Lai Vung (2018), Báo cáo tham luận "Công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả, nhất là mô hình kinh tế hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản".
- [7] BCH Hội Nông dân huyện Thanh Bình (2018), Báo cáo tham luận "Xây dựng mô hình liên kết, sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm huyện Thanh Bình".
- [8] Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (2015), Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.
- [9] Hội Nông dân Tỉnh, Hướng dẫn số 18-HD/HNDT ngày 22/12/2016 về thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW của Trung ương Hội.
- [10] Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Bình, Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 09/12/2014 về thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.
- [11] Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp (2018), Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.